

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ เป็นโลกของความทุกข์ เอาชนะความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อโลกนี้และจดจำยุคใหม่ นำโยคะของสติปัญญาของลูกออกจากโลกเก่านี้และเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาเข้ากับโลกใหม่
- คำถาม:** ลูกๆ กำลังทำการเตรียมการใจและกำลัง دلใจผู้อื่นให้ทำเพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของกฤษณะ?
- คำตอบ:** : เพื่อที่จะไปสู่ดินแดนของกฤษณะ ลูกเพียงแต่ต้องละทิ้งกิเลสทั้งหมดในชาติเกิดสุดท้ายของลูกนี้ กลับมาบริสุทธิ์และ دلใจผู้อื่นให้กลับมาบริสุทธิ์ การกลับมาบริสุทธิ์คือการเตรียมการที่ลูกจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะไปจากดินแดนของความทุกข์สู่ดินแดนแห่งความสุข ให้สาธน์แก่ทุกคนว่าโลกนี้สกปรกและเพื่อที่จะไปสู่โลกใหม่ยุคทอง พวกเขาต้องนำโยคะของสติปัญญาของพวกเขาออกจากโลกนี้
- เพลง:** หัวใจพุดขอบคุณต่อผู้เดียวที่ให้การคำจุนแก่หัวใจ

โอม ซานติ... ในเพลงนี้ ลูกๆ พุดว่า: บาบา สติปัญญาของลูกๆ ไปหาพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกๆ ผู้ที่เวลานี้กำลังได้รับความสุขและได้พบหนทางสู่ความสุขแล้ว เข้าใจว่าพ่อกำลังทำให้ความสุขถึง 21 ชาติเกิดแก่ลูกอย่างแท้จริง พ่อตัวท่านเองมาและให้คำสอนแก่ลูกเพื่อการได้มาซึ่งความสุขนี้ ท่านอธิบายแก่ลูกว่า ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้สามารถให้สิ่งใดได้ พวกเขาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสร้าง: พวกเขาทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย สิ่งสร้างจะสามารถให้มรดกของความสุขแก่กันและกันได้ได้อย่างไร? แนนอน มีเพียงพ่อผู้เดียวที่เป็นผู้สร้างเท่านั้น ที่สามารถให้มรดกแห่งความสุข ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้สามารถให้ความสุขแก่ใครได้ เพียงสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นคือผู้ประทานความสุขและผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ ลูกกำลังร้องขอความสุขใด? ทุกคนได้ลิ้มไปแล้วว่าเคยมีความสุขมากมายในสวรรค์ เวลานี้ในนรกมีความสุขมากมาย ดังนั้น เป็นเพียงผู้เป็นนายเท่านั้นที่จะมีความสุขเมตตาต่อลูกๆ ทุกคนอย่างแนนอน มีมากมายผู้ที่เชื่อในนายของโลก แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นใครหรือพวกเขาจะสามารถได้รับอะไรจากท่าน ไม่ใช่ที่เราได้รับความทุกข์จากผู้เป็นนาย ลูกจดจำท่านเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสงบและความสุข อย่างแนนอน ที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจดจำพระเจ้าเพื่อการได้มาซึ่งการบรรลผล เพราะว่าพวกเขาไม่มีความสุข พวกเขาจึงจดจำท่านเพื่อที่จะบรรลุถึงความสงบและความสุขเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ทุกคนอื่นเฝ้าแต่ให้ความสุขชั่วคราวที่มีขีดจำกัดแก่กันและกัน นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดเรียกหาพระเจ้าเดียว พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแนนอน ค่ายกย่องของท่านนั้นยิ่งใหญ่ และดังนั้นท่านต้องให้ความสุขอย่างมาก พ่อจะไม่เคยเป็นเหตุของความทุกข์ให้กับลูกๆ ของท่านหรือแก่โลก พ่ออธิบาย: เพียงแต่คิดดู: เมื่อพ่อสร้างโลก นั่นคือ สร้างยุคใหม่ นั่นจะเป็นไปเพื่อให้ความสุขหรือ? พ่อสร้างโลกเพื่อที่จะให้ความสุข อย่างไรก็ตาม ละครของความทุกข์และความสุขนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว มนุษย์ไม่มีความสุขอย่างมาก! พ่ออธิบายว่ามีความสุขเมื่อเป็นโลกใหม่ในยุคใหม่ มีความทุกข์ในโลกเก่า ทุกสิ่งได้กลับมาเก่าและเสื่อมโทรมอย่างสมบูรณ์ โลกที่พ่อสร้างกล่าวได้ว่าเริ่มแรกนั้นสะอาดประจักษ์ ในเวลานั้นมนุษย์ทั้งหมดมีความสุขอย่างมาก เพราะศาสนานั้นได้หายไป สิ่งนี้จึงไม่อยู่ในสติปัญญาของใครในเวลานี้ ลูกๆ เข้าใจว่ายุคใหม่เป็นยุคทอง เวลานี้เก่าและดังนั้นทุกคนหวังว่าพ่อจะสร้างโลกใหม่อย่างแนนอน เริ่มแรกมีผู้คนน้อยนิดอย่างมากในโลกใหม่ ยุคใหม่ และพวกเขามีความสุขอย่างมากกว่าจะมีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดของพวกเขา ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ ดินแดนสุขาวดี โลกใหม่ ดังนั้น จะมีผู้คนใหม่ในโลกนั้นอย่างแนนอน พ่อต้องสร้างอาณาจักรใหม่ของเหล่าเทพอย่างแนนอน จะเป็นไปได้อย่างไรสำหรับอาณาจักรเทพจะคงอยู่ในยุคทองเมื่อไม่มีราชาในยุคเหล็กและทุกคนนั้นยากจนข้นแค้น? โลกนี้เปลี่ยนไปได้อย่างไร? สติปัญญาของผู้คนนั้นตายไปแล้วที่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด พ่อกำลังอธิบายแก่ลูกๆ มนุษย์ประณามผู้เป็นนาย พวกเขาพุดว่าท่านคือผู้ที่ทำให้ความสุขและความทุกข์แต่กระนั้นพวกเขาก็ยังจดจำพระเจ้าเพื่อให้ท่านมาและประทานความสงบและความสุขแก่พวกเขาและพาพวกเขากลับไปยังบ้านที่แสนหวาน ในกรณีนั้น ท่านจะส่งลูกไปเล่นบทบาทของลูกอย่างแนนอน ยุคทองจะมาหลังจากยุคเหล็กอย่างแนนอน มนุษย์กำลังทำตามการชี้แนะของราวัน การชี้แนะที่สูงส่งถูกเรียกว่าศรัทธา พ่อพุดว่า: พ่อสอนราชาโยคะที่ง่ายตายแก่ลูก พ่อไม่ได้พราสาวดก็ตะโนวิธีที่ลูกพราสาวดสิ่งเหล่านั้น พ่อจะนั่งและสอนก็ตะแก่ลูกหรือ พ่อสอนราชาโยคะที่ง่ายตายแก่ลูก ลูกรับฟังเพลงหรือบทกวีที่โรงเรียนหรือ? ในโรงเรียนลูกได้รับการศึกษา พ่อพุดว่า: พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก ไม่มีใครอื่นมีโยคะกับพ่อ ทุกคนลืมนพ่อไปแล้ว การลืมนี้ก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน พ่อกำลังเตือนลูกว่า: พ่อเป็นพ่อของลูก ลูกเชื่อว่าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตน และดังนั้นลูกจึงเป็นลูกที่ไม่มีตัวตนดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนของท่าน ลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีตัว

คน ซึ่งสูงสุดเหนือสิ่งใด โลกนี้มีตัวตน และแล้วก็มีโลกที่ละเอียดอ่อนและเหนือขึ้นไปนั้น ก็มีโลกที่ไม่มีตัวตนซึ่งอยู่ในชั้นสาม พ่อหนึ่งอยู่เบื้องหน้าลูกๆ เป็นการส่วนตัวและอธิบายแก่ลูก: พ่อเองอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นด้วย เมื่อโลกนั้นใหม่ ก็มีศาสนาเดียวและนั่นถูกเรียกว่าสวรรค์ พ่อถูกเรียกว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อ ยุคเหล็กคือดินแดนของคัมภีร์และยุคทองคือดินแดนของกฤษณะ ดังนั้น ลูกควรถามพวกเขาว่า: เวลาที่ท่านจะมาสู่ดินแดนของกฤษณะใหม่? หากพวกเขาต้องการไปสู่ดินแดนของกฤษณะ ให้กลับมารับริสุทธี เช่นที่เราได้ทำการเตรียมการเพื่อไปจากดินแดนของความทุกข์ไปสู่ดินแดนแห่งความสุข พวกเขาควรจะทำเช่นเดียวกันด้วย สำหรับสิ่งนี้ ลูกต้องละทิ้งกิเลสอย่างแน่นอน นี่เป็นชาติเกิดสุดท้ายของทุกคน ทุกคนต้องกลับบ้าน ลูกลืมไปแล้วหรือว่าสงครามมหาภารตะนี้เกิดขึ้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้วเมื่อศาสนาทั้งหมดถูกทำลายและมีการก่อตั้งศาสนาเดียว เหล่าเทพเคยมีชีวิตอยู่ในยุคทอง พวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุคเหล็กเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน มนุษย์นั้นเป็นเช่นปีศาจ พวกเขาต้องถูกทำให้กลายเป็นเทพ เพื่อที่จะทำเช่นนั้น พระเจ้าจะต้องมาสู่โลกที่เป็นเช่นปีศาจหรือโลกที่สูงส่งเล่า? หรือท่านจะมาในการบรรจบกันของทั้งสอง? ได้มีการจดจำว่าพระเจ้ามาในยุคแห่งการบรรจบพบกันของทุกวงจร พ่ออธิบายแก่เราในวิธีนี้ ลูกกำลังทำตามศรัทธาของท่าน พ่อพูดว่า: พ่อมาอย่างเป็นทางการของลูกเพื่อพาลูกๆ กลับบ้าน สำหรับสิ่งนี้ ที่พ่อก็ถูกเรียกว่าความตายเหนือความตายทั้งหมดด้วยเช่นกัน สงครามที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ประตูแห่งสวรรค์เปิดขึ้นมานั้นเคยเกิดขึ้นในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนไปสวรรค์ ทุกคนยกเว้นเหล่าเทพอยู่ในดินแดนแห่งความเจ็บสงบ พ่อ ผู้เป็นนายของดินแดนที่อยู่เหนือเสียง มาที่นี่เพื่อพาทุกคนกลับไปสู่ดินแดนที่อยู่เหนือเสียง เวลาที่ลูกนั้นติดกับอยู่ในโชติครนของราวันและกลายเป็นผู้ที่มีร่องรอยของกิเลส สกปรกและเป็นเช่นปีศาจ ตัณหาราคะคือกิเลสที่สกปรกอันดับหนึ่ง และแล้ว ความโกรธและความละโมภนั้นก็สกปรก ตามลำดับกันไป ลูกต้องกลายเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นต่อทั้งโลก เพราะและแล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะสามารถไปสวรรค์ได้ เมื่อพ่อคนใดสร้างบ้านที่มีขีดจำกัด สติปัญญานั้นก็ขังแะอยู่ในสิ่งนั้น ลูกๆ บอกพ่อของพวกเขามาให้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ในบ้านใหม่ ในวิธีเดียวกัน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: มองดู พ่อกำลังสร้างโลกใหม่แห่งสวรรค์ที่สวยงามเพื่อลูกๆ อย่างไร? ดังนั้น โยคะของสติปัญญาของลูกควรจะถูกตัดขาดออกไปจากโลกเก่า มีอะไรอยู่ในโลกนี้หรือ? ร่างกายนั้นเก่าและมีอัลลอยต์อยู่ในดวงวิญญาณ สิ่งนั้นจะสามารถขจัดทิ้งไปได้เมื่อลูกอยู่ในโยคะเท่านั้น และแล้วลูกก็จะสามารถซึมซับความรู้ บาบานีกำลังให้การบรรยายแก่ลูก โอ ลูกๆ ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดคือสิ่งสร้างของพ่อ ในรูปของดวงวิญญาณลูกเป็นพี่น้องเพศชาย ลูกๆ ทั้งหมดเวลานี้ต้องมาบ้านกับพ่อ ทุกคนได้กลับมาตาโมประธานในเวลานี้ เป็นอาณาจักรของราวัน ก่อนหน้านี้ ลูกไม่ได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่อาณาจักรของราวันเริ่มต้น ในยุคทองมี 16 องศา และแล้วในยุคเงินนั้น 14 องศา ไม่ใช่ว่าลูกจะสูญเสีย 2 องศาไปในทันทีทันใด ลูกลงมาที่ละน้อย เวลาที่ไม่มียองศาใดๆ เหลืออยู่มีเงามืดอย่างสมบูรณ์ พ่อพูดว่า: เวลานี้จงให้ทานและเงามืดของลูกจะถูกขจัดทิ้ง ให้ทานกิเลสทั้ง 5 และอย่าได้ทำบาปใดมากกว่านี้ ชาวบาร์ตเฆราวัน อย่างแน่นอน ที่เป็นอาณาจักรของราวัน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นอาณาจักรของราวันคืออะไรหรืออาณาจักรของรามคืออะไร พวกเขาพูดว่าควรจะเป็นอาณาจักรของรามนั้นควรจะเป็นบาร์ตใหม่ แต่ไม่มีพวกเขาแม้เพียงคนเดียวที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่โลกและบาร์ตกลับมาใหม่ ทั้งหมดนั้นหลับไหลอยู่ในสุสาน เวลาที่ลูกๆ สามารถที่จะเห็นต้นไม้ของยุคทอง ไม่มีเทพใดที่นี่ พ่อมาที่นี่และอธิบายทั้งหมดนี้ ท่านคือแม่และพ่อของลูก ในรูปที่มีร่างกายทั้งสองนี้คือแม่และพ่อ ลูกจดจำผู้เดียวนั้นว่าเป็นแม่และพ่อ ลูกจะไม่พูดเช่นนี้ในยุคทอง ไม่มีเรื่องของการให้พรที่นั่น ที่นี่ ลูกต้องเป็นของแม่และพ่อและกลับมาด้วยเช่นกัน พ่อเตือนลูก: โอ ผู้คนของบาร์ต ลูกลืมไปแล้วว่าลูกเคยเป็นเทพและลูกเคยมั่งคั่งอย่างมากและรู้คิด เวลานี้ลูกกลับมาล้มละลายและสิ้นคิด มายา ราวัน ทำให้ลูกสิ้นคิดถึงเพียงนี้ เหตุนี้เองลูกจึงเฆราวัน ลูกสร้างหุ่นจำลองของศัตรูและเฆาส์นั้น ลูกๆ ได้รับความรู้มากมายแต่กระนั้นลูกก็ไม่ได้ไตร่ตรองสิ่งนั้น สติปัญญาของลูกเฝ้าแต่เร่ร่อนไปทั่ว ลูกลืมที่จะถ่ายทอดประเด็นเหล่านี้ในการบรรยายของลูก ลูกไม่ได้อธิบายอย่างเต็มที่ ลูกต้องให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคนว่าบาบาได้มาแล้ว สงครามที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหน้าลูก ทุกคนต้องกลับบ้าน สวรรค์กำลังก่อตั้งขึ้น พ่อพูดว่า: ลืมร่างกายและความสัมพันธ์ทางร่างกาย และจดจำพ่อ อย่าเพียงแต่พูดว่าชาวอิสลามและชาวพุทธทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน เหล่านั้นทั้งหมดคือศาสนาทางร่างกาย ดวงวิญญาณของทุกคนคือลูกของพ่อ พ่อพูดว่า: ละทิ้งศาสนาทั้งหมดของร่างกายและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น เรากำลังเฉลิมฉลองการเกิดของชีวาเพื่อที่จะให้สาสน์ของพ่อ เราบราห์มา Kumar และกุมารีคือหลานของชีวา เรากำลังได้รับมรดกของอาณาจักรแห่งสวรรค์จากท่าน พ่อให้สาสน์แก่พวกเรา: มานมานะบาฟ! บาบของลูกจะลูกเผาไปด้วยไฟโยคะนี้ กลับมาปราศจากร่าง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัฟดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

กลางกลางคืน:

เวลานี้ลูกๆเข้าใจโลกที่มีตัวตน อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและโลกที่ไม่มีตัวตนอย่างดีมากแล้ว เพียงลูกๆ บราห์มินเท่านั้นที่
รับความรู้นี้ เหล่าเทพไม่จำเป็นต้องรับความรู้ เวลานี้ลูกมีความรู้ของทั้งโลก ก่อนหน้านั้นลูกเคยเป็นของสกุลศูทร เวลานี้
ลูกกลายเป็นบราห์มากุมาริ และดังนั้นลูกได้รับความรู้ซึ่งสกุลเหล่าเทพของลูกสามารถได้รับการก่อตั้งขึ้น พ่อมาและ
ก่อตั้งสกุลบราห์มิน ราชวงศ์สุริยวงศ์และจันทราวศ์ และท่านทำสิ่งนั้นในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ผู้ที่เป็นของศาสนา
อื่นไม่ได้ก่อตั้งราชวงศ์ในทันที พวกเขาไม่สามารถถูกเรียกว่ากูรู พ่อเท่านั้นที่มาและก่อตั้งศาสนา พ่อพูดว่า: เวลานี้ ลูกมีค
วามใส่ใจในหัวของลูกของการจذจระลึกถึงพ่อ ลูกลืมสิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะทำความเข้าใจพยายาม ลูกก็ได้ดำเนิน
ธุรกิจ ฯลฯ ของลูกต่อไปด้วยเช่นกัน และเฝ้าแต่มีการจذจระลึกถึงเพื่อที่จะมีพลาณามัยที่ดีด้วยเช่นกัน พ่อทำให้ลูกหาราย
ได้ด้วยพลังกำลังอันยิ่งใหญ่และลูกต้องลืมทุกสิ่งในนั้น ฉัน ดวงวิญญาณกำลังไป ลูกได้ทำการฝึกฝนสิ่งนี้ เมื่อลูกกำลัง
รับประทาน ลูกไม่สามารถจذจระลึกถึงพ่อได้หรือ? หรือเมื่อเย็บผ้า ให้โยคะของสติปัญญาของลูกอยู่ในการจذจระลึกถึงพ่อ ชยะ
ทั้งหมดต้องถูกขจัดออกไป บาบาพูดว่า: ลูกอาจทำงานใดก็ตามสำหรับการหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก เป็นสิ่งที่ยายตาย
มาก ลูกเข้าใจแล้วว่าวจรของ 84 ชาติเกิดเวลานี้ได้จบสิ้นแล้ว เวลานี้พ่อได้มาเพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ของโลกกำลังช้ารอยในเวลา นี้ ประวัติศาสตร์กำลังช้ารอยเช่นที่เคยเป็นเมื่อวจรที่แล้ว พ่อเท่านั้นอธิบาย
ความลับของการช้ารอยแก่ลูก มีคำกล่าวไว้ว่า: พระเจ้าเดียว ศาสนาเดียว จะมีความสงบที่นั่น: นั่นคืออาณาจักรที่ไม่
แบ่งแยก “การแบ่งแยก” หมายถึงอาณาจักรที่เป็นปีศาจร้ายของราวัน เหล่านั้นคือเทพ และเหล่านี้คือปีศาจ ละครเกี่ยวกับ
อาณาจักรปีศาจและอาณาจักรที่สูงส่งอยู่บนพื้นฐานของบารัต บารัตมีศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปและบารัตเคยเป็น
หนทางของครอบครัวที่บริสุทธิ์ พ่อมาและสร้างหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์อีกครั้ง เราเคยเป็นเทพ และแล้วองศาของเรา
ก็เฝ้าแต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และแล้วพวกเราเข้ามาสู่ราชวงศ์ศูทร พ่อสอนในทำนองเดียวกับที่ครูสอนและนักเรียนฟัง
นักเรียนที่ดีใส่ใจอย่างสมบูรณ์ พวกเขาจะไม่พลาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราต้องศึกษาเล่าเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ เราต้องไม่
ขาดเรียนในมหาวิทยาลัยของพระเจ้า บาบาเฝ้าแต่บอกประเด็นที่ลึกล้ำ... อัจชะ ราตรีสวัสดิ์ นมัสเตต่อลูกๆทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจذจระลึกถึง:

1. ละทิ้งศาสนาทั้งหมดของร่างกาย กลายเป็นดวงวิญญาณที่ปราศจากร่างและจذจระลึกถึงพ่อ ช้ระดวงวิญญาณด้วยโยคะและ
ซึมซับความรู้

2. ไตร่ตรองความรู้ที่พ่อให้และให้สาสน์ของพ่อแก่ทุกคน อย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อนไปทั่ว

พร: ขอให้ลูกเชื่อฟังและเดินตามรอยเท้าของพ่อและด้วยเหตุนี้จึงได้รับพรจากพระเจ้า
การเชื่อฟังหมายถึงการเดินตามรอยเท้าของบิดา นั่นคือการทำตามคำสั่งของพ่อ มีเพียงลูกๆที่เชื่อฟัง
เช่นนี้เท่านั้นที่ได้รับพรจากพระเจ้าในทุกความสัมพันธ์ นี่เป็นกฎด้วยเช่นกัน ในทางธรรมดาเช่นกันเมื่อทำ
งานตามคำสั่งของใครก็ตาม ไม่ว่าเขาจะทำภารกิจใดก็ตาม เขาจะได้รับพรจากบุคคลนั้นอย่างแน่นอน ที่นี้
เหล่านี้คือพรของพระเจ้า และทำให้ดวงวิญญาณที่เชื่อฟังดับเบิลไลท์(เป็นแสงและเบาสบาย)อย่าง
สม่ำเสมอ

คติพจน์: ทำให้ความสูงส่งและจิตวิญญาณเป็นเครื่องประดับชีวิตของลูกและความธรรมดาจะจบสิ้น

*** โอม ขานติ ***